



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Quốc hội thảo luận các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước hàng năm và giữa nhiệm kỳ



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ.

Sáng ngày 24/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội thảo luận tại tổ về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước hàng năm và giữa nhiệm kỳ. Tham gia thảo luận tại tổ đại biểu số 6 cùng với các Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Hậu Giang và Quảng Ninh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã đánh giá việc Quốc hội xem xét, thảo luận các báo cáo giữa nhiệm kỳ là tiến đề quan trọng chuẩn bị cho việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện mục tiêu cho cả nhiệm kỳ, vì vậy đề

ngợi các báo cáo cần bổ sung các nội dung về kinh tế - xã hội, bám sát các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đã đề ra. Trong thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực lớn trong các hoạt động xúc tiến thương mại, ký kết các hiệp định kinh tế, các kết quả này đã có tác động mạnh mẽ đến sự thay đổi về cơ chế, chính sách, về thể chế nền kinh tế của nước ta để chuyển biến phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong thời gian tới, các đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục triển khai có hiệu quả

các loại hình này cho nền kinh tế nước ta. Trước đó, đầu giờ buổi sáng Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường, phê chuẩn việc bổ nhiệm và thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, có 461/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,05% tổng số đại biểu Quốc hội.

(Xem tiếp trang 4)  
**VŨ SƠN TÙNG**  
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

### ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THẮNG, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH Kiểm tra tiến độ một số dự án

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình (xã Thái Thượng, Thái Thụy).



Đồng chí Đặng Trọng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình (xã Thái Thượng, Thái Thụy).

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

### Làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương

Chiều ngày 24/10, đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương do đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện chủ trương,

chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, nghị

quyết của Trung ương về hội nhập quốc tế, thời gian qua, Thái Bình đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực và đã đạt được hiệu quả thiết thực. Quan hệ với các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao nước

ngoài tại Việt Nam được tăng cường, hội nhập kinh tế có bước chuyển biến tích cực, nâng lực cạnh tranh của tỉnh được cải thiện, thu hút và triển khai vốn FDI và ODA, viện trợ phi chính phủ

(Xem tiếp trang 4)  
**NGUYỄN TÙNG**

### Sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGD vào Trung tâm Y tế thành phố

Sáng ngày 24/10, tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Bình diễn ra hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh về sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGD vào Trung tâm Y tế thành phố, chuyển về trực thuộc Sở Y tế và quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Tại hội nghị, đại diện Sở Y tế đã công bố quyết định của UBND tỉnh, sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGD thành phố vào Trung tâm Y tế thành phố từ ngày 21/9/2018, đồng thời chuyển từ UBND thành phố quản lý về Sở Y tế quản lý. Theo quyết định, Trung tâm Y tế thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Cơ cấu tổ chức gồm giám đốc và không quá 3 phó giám đốc. Đơn vị trực thuộc gồm 3 phòng, 5 khoa và các trạm y tế xã, phường. Đại diện Sở Y tế cũng công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc, 2 phó giám đốc Trung tâm Y tế thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và lãnh đạo Sở Y tế đã chúc mừng Trung tâm và các đồng chí lãnh đạo quản lý được bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho Trung tâm sớm ổn định tổ chức, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần cùng ngành Y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

**HÀ DUNG**

### HỘI LÀM VƯỜN THÀNH PHỐ Đại hội lần thứ IV

Sáng ngày 24/10, Hội Làm vườn thành phố Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ IV để đánh giá kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Làm vườn thành phố đã kết nạp thêm gần 200 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn hội lên gần 2.300 hội viên, sinh hoạt ở 10 hội cơ sở. Để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phát triển, đem lại thu nhập cao cho hội viên, những năm qua, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thi đua sản xuất VAC giỏi; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức gần 100 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi thu hút hơn 5.000 lượt hội viên tham dự. Tín chấp gần 4 tỷ đồng cho 310 hội viên vay phát triển sản xuất. 5 năm qua,

(Xem tiếp trang 4)  
**ĐỨC DUNG**

## Dấu ấn "Tam nông"

(Xem trang 2)



Nuôi cá lồng ở xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ).

### HƯNG HÀ

### Nhiều giải pháp phát triển du lịch

(Xem trang 3)

### CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH Giao lưu gắn kết lan tỏa văn hóa EVNNPC

Chiều ngày 24/10, Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa văn hóa EVNNPC năm 2018. Dự buổi giao lưu có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Quang Thái, Phó Tổng giám đốc Công ty Điện lực miền Bắc.

Những năm qua, Công ty Điện lực Thái Bình với nhiều nỗ lực trong công tác đầu tư, nâng cao năng lực hệ thống lưới điện và thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh, mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Trong đó, Công ty đã triển khai nâng cấp và đưa vào hoạt động 9 phòng giao dịch, đáp ứng thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch; ban hành quy định dịch vụ khách hàng theo quy chế một cửa. Đồng thời, triển khai, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu về dịch vụ điện cho khách hàng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Thông qua chương trình giao lưu, cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Điện lực Thái Bình tiếp tục tạo sức lan tỏa văn hóa, thay đổi phong cách làm việc, lối sống và đạo đức của mỗi cán bộ, xây dựng hình ảnh người lao động ngành điện văn minh, lịch sự, chuyên nghiệp.

**MẠNH THẮNG**

### Bế giảng lớp tập huấn kỹ năng sản xuất chương trình trailers

Chiều ngày 24/10, tại Báo Thái Bình, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Thái Bình tổ chức bế giảng lớp tập huấn kỹ năng sản xuất chương trình trailers do ông Niel Summers, đạo diễn cao cấp, Đài Truyền hình quốc gia Úc truyền đạt.

Trong 3 ngày tập huấn, các phóng viên, biên tập viên của Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình, đài TTTH các huyện, thành phố đã tiếp nhận những kỹ năng sản xuất trailers cho các lĩnh vực như: điện ảnh, thể thao, văn hóa, kinh tế... Đặc biệt, trong thời gian tập huấn, các học viên đã trực tiếp sản xuất trailers và nhận được những lời nhận xét tích cực của giảng viên. Bên cạnh đó, các học viên cũng được tìm hiểu các xu hướng mới về truyền thông của các nước tiên tiến trên thế giới.

Tại buổi bế giảng, ban tổ chức đã trao chứng chỉ cho các học viên tham gia lớp tập huấn.

**ĐẶNG ANH**